

HÀ NỘI: TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC BAN DÂN TỘC VOV4



Chiều ngày 16/11/2023, Ban Dân tộc VOV4 - Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập để ôn lại chặng đường đã qua, tri ân các thế hệ đi trước; cùng tiếp thu, chia sẻ ý tưởng mới để tiếp tục xây dựng Ban Dân tộc ngày càng phát triển.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơ; Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Lê; Trưởng ban Tuyên giáo

MTTQ Việt Nam Vũ Văn Tiến; Thiếu tướng Trần Văn Bùng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư - Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Dân tộc VOV4.



Cách đây 30 năm, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ký quyết định thành lập Ban Dân tộc. Với nhiệm vụ chính là: sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh các thứ tiếng dân tộc thiểu số phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

30 năm qua, các thế hệ cán bộ phóng viên, biên dịch viên, kỹ thuật viên của Ban Dân tộc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, ngày càng khẳng định được vị trí quan trọng trong hệ thống truyền thông của Đài TNVN và trong tâm trí, tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Với sự không ngừng đổi mới và phát triển, từ chỗ chỉ phát sóng một thứ tiếng dân tộc thì đến nay, Ban Dân tộc cùng các cơ quan Thường trú trong nước đã xây dựng, tổ chức sản xuất, phát sóng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số tại 6 khu vực; đưa chữ viết và tiếng nói của 13 dân tộc thiểu số lên trang web vov4.vn. Hệ thống phát thanh dân tộc cũng được lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật phát sóng để mở rộng diện phủ sóng đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.



Kể từ khi Ban TTTT T.Ư - GHPGVN được thành lập cho tới nay, Ban Dân tộc đã luôn đồng hành, hỗ trợ truyền thông trong các sự kiện lớn của Ban, cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, như Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hợp Quốc, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc,...



Với những đóng góp của Ban Dân tộc trong công cuộc truyền thông về lĩnh vực tôn giáo, dân tộc, Ban TTTT T.Ư - GHPGVN đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 01 tập thể và 03 cá nhân của Ban Dân tộc VOV4 - Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Minh Minh